

ที่ ลป ๘๑๘๐๑/ว๑๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๙๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย / ผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาน้อยทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศ เรื่องรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและมีมติรับรอง รายงานการประชุมแล้ว นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสงี่ยม ฝาเพ็ยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

สำนักปลัดฯ

โทร. ๐๓๖ - ๗๘๘๖๐๒

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ผู้มาประชุม

<u>ลำดับ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
๑.	นายมณฑิเยร คำเชียง	ประธานสภา ฯ อบต.
๒.	นายอำนาจ ต้านกลางดอน	รองประธานสภา ฯ อบต.
๓.	นายภิญโญ ใฝ่ใจดี	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๑
๔.	นายสำราญ ภูมิโคกรักษ์	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๒
๕.	นางสุนทร สิ้นคำคุณ	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๒
๖.	นายสง่า กิ่งจันทร์	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๓/เลขานุการสภาฯ
๗.	นางยุพิน สุดตา	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๔
๘.	นางชลธิชา บุญใส	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๔
๙.	นายถนอม อินระรัน	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๕
๑๐.	นายชื่น วิเศษศิลป์	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๕

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

<u>ลำดับ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
๑.	นายเสงี่ยม ฝาเพี้ยม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๒.	นายหล่อ ภูมิโคกรักษ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๓.	นายวิเชียร แสงสีตรา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๔.	นายลำพิ่ง พันธุ์พุก	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๕.	นางสาวฐิติกร หินสูงเนิน	หัวหน้าสำนักปลัด
๖.	นางกิติญา คุณธรรม	นักวิชาการเงินและบัญชี
๗.	นางสาวรภัสสา อานันท์ธนา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘.	นายเกรียงศักดิ์ พลนิมพันธ์ุ์	นายช่างโยธา

/เริ่มประชุม....

เริ่มประชุม**เลขานุการสภา ฯ**

เวลา ๑๐.๐๐ น.

สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย คณะผู้บริหาร รองประธานสภา และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

ซึ่งบัดนี้ มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน จาก ๑๐ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

ประธานสภา ฯ

สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑**ประธานสภาฯ****เรื่องที่ประธานฯ แจงให้ที่ประชุม ทราบ****๑.๑ ประกาศอำเภอลำสนธิ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔**

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ยื่นญัตติเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เพื่อให้พิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) ในการซ่อมแซมปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เนื่องจากในห้วงเดือนมีนาคม ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญไว้

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงได้ร้องขอต่อนายอำเภอลำสนธิ เพื่อพิจารณาเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน และนายอำเภอลำสนธิ ได้อนุมัติการประชุมดังกล่าว แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ลำดับต่อไปผมขอมอบให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการสภาฯ

ประกาศอำเภอลำสนธิ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความจำ

/เป็นตองเปิด...

เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เพื่อเสนอพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พิจารณาย้ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) ในการซ่อมแซมปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย แต่เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสามัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงขออนุญาตเปิดประชุมสภาฯ ต่อนายอำเภอลำสนธิ ขอให้กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

นายอำเภอลำสนธิ พิจารณาเห็นสมควรกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอลำสนธิ

ประธานสภาฯ

๑.๒ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมขอมอบ ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา สวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ทุกท่าน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน ซึ่งอำเภอลำสนธิได้กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มสมัยประชุมวันที่ ๑๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน นั้นจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายณณเทียร คำเชียง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมครับ

เลขานุการสภา

ในระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภา และได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ทั้งหมด ๙ หน้า ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่า ... “ การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น..”

ดังนั้น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของมติสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ด้วยครับ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปครับ ท่านประธาน ครับ

ประธานสภา

ครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคแรก ... “ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น.....” และรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ก็ได้จัดทำไว้ทั้งหมด ๙ หน้า ด้วยกัน และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว จึงได้สำเนาให้สมาชิกสภาฯ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาฯ รับรองรายงานการประชุมนั้น ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว หากจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมก็เสนอต่อสภาฯ ได้เลยครับ

ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ แล้วมีสมาชิกท่านใดจะเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม่ครับ ขอเชิญเสนอได้

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ

/ประธานสภา...

ประธานสภาฯ ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กันมาพอสมควรแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ผมจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๔ จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วหรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ มีความเห็นว่ารับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว โดยขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

- จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๑๐ ท่าน
- จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม ๑๐ ท่าน
- รับรอง ๑๐ ท่าน
- งดออกเสียง - ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ

๓.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ทราบด้วย ครับ

นายก อบต.ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเสงี่ยม ผาเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ขอขานุญาตเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่แล้ว ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ของแต่ละหมู่บ้าน ได้เสนอญัตติถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาน้อย

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

เหตุผลและความจำเป็น

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

/เนื่องจาก...

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยังไม่ครอบคลุม และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่งนั้น เพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๑

กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศต่อไป

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ไม่ให้ดำเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แต่การดำเนินการเพิ่มเติม/จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากลงพื้นที่หรือเรียกประชุมประชาคมท้องถิ่น ก็อาจทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้รับหนังสือยกเว้นการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น อ้างอิงตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ว๔๗๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่น กรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หลายจังหวัดได้ประกาศห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงในหลายพื้นที่ ทำให้ผู้แทนประชาคมไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชาคมได้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕

วรรค ๒ ในการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ดำเนินการตามหนังสือจังหวัดลพบุรีดังกล่าว โดยการยกเว้นการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในพื้นที่ แต่ยังคงดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ตามระเบียบฯ เช่นเดิมครับ

เมื่อดำเนินการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) และนำแผนดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) เข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม ทราบ ครับ

รภัสสา อานันท์ธนา นักวิเคราะห์

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวรภัสสา อานันท์ธนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ซึ่งบัดนี้ได้มีการจัดทำร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ดูแล้วนะค่ะ ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสารตามไปด้วย นะค่ะ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)

แผนงาน	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา							๕	๕๙๐,๐๐๐			๕	๕๙๐,๐๐๐
๒. แผนงาน เกษตรชุมชน							๓	๑๔๗,๐๐๐			๓	๑๔๗,๐๐๐
๓. แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน							๑	๑๐๖,๐๐๐			๑	๑๐๖,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๙	๘๔๓,๐๐๐	๐	๐	๙	๘๔๓,๐๐๐

/รายละเอียด...

**รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้**

๑. โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๒ โดยการตาดคอนกรีต
พื้นที่กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านลำน้ำเขียว หมู่ที่ ๕ กลุ่มบ้านนายปรโมทย์ สนธิรอด
โดยใช้ท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑ ทอน งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการปรับเกรด - บดทับแน่น หมู่ที่ ๑ บ้านปรางค์น้อย
สายนางสาว ทวยจัตุรัส ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐ บาทเพิ่มโครงการนี้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการปรับเกรด - บดทับแน่น หมู่ที่ ๑ บ้านปรางค์น้อย
สายนางทิวพร - ปรางค์หูเสือ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มโครงการนี้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับให้น้ำล้นผ่าน บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ ๔
สายวัดถ้ำ - เขาตะแคง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตารางเมตร ๑๐,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๖. โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๔ บ้านเหวดตาบัว จากบ้านนายทิวศักดิ์ รูปเพ็ง ถึงบ้าน
นายประสิทธิ์ ไยคง ระยะทางยาว ๒๕๕ เมตร โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๒ นิ้ว
งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มโครงการนี้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ แผนงานเคหะและชุมชน
๗. โครงการเดินท่อส่งน้ำเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองช้างหล่ม (บ้านฉาง)
ระยะทางยาว ๑,๒๔๐ เมตร โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๒ นิ้ว
งบประมาณ ๕๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มโครงการนี้
ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ แผนงานเคหะและชุมชน
๘. โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ ๒ บ้านปรางค์น้อยพัฒนา ประปาผาย
ลำพญากลาง กรองน้ำผิวดิน ๑ แห่ง งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มโครงการนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน

๙. โครงการล้อมรั้วลวดหนามสาธารณะ บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ ล้อมรั้วลวดหนามรอบ
 สาธารณะโดยมีความยาว โดยรอบ ๓๘๖.๐๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร ลวดหนาม ๖.๐๐ ชั้น
 งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มโครงการนี้ใน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ประธานสภาฯ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับร่าง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 เขาน้อย ประกอบกับเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว ลำดับต่อไป ขอให้ที่
 ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับดังกล่าว

ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบตามระเบียบที่ได้วางไว้
 อย่างละเอียดเป็นเวลานานพอสมควร

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม
 (ฉบับที่ ๕) ท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้น ท่านใดไม่เห็นชอบยกมือขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)
 - จำนวนสมาชิกสภา ฯ ทั้งหมด ๑๐ ท่าน
 - จำนวนสมาชิกสภา ฯ ในห้องประชุม ๑๐ ท่าน
 - เห็นชอบ ๑๐ ท่าน
 - งดออกเสียง - ท่าน

ประธานสภาฯ สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย แห่งนี้ มีมติเห็นชอบร่าง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) เป็นเอกฉันท์

นายก อบต.ฯ ขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลเขาน้อย ที่เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)

ระเบียบวาระที่ ๔ ร่างญัตติข้อบัญญัติที่เสนอใหม่

ที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา ฯ ด้วยระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หรือผู้เข้าร่วม
 ประชุมท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะนำเสนอในที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญเสนอได้ครับ

/รภัทสา...

<p>รภัสสา อานันท์ธนา นักวิเคราะห์ ฯ</p>	<p>กราบเรียนท่านนายก ฯ ประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขาน้อย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวรภัสสา อานันท์ธนา นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ขอชี้แจงดังนี้ค่ะ ตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) กำหนดการลงทะเบียนการประเมิน และนำเข้าสู่ข้อมูลประกอบการประเมิน เริ่ม ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกท่านในที่นี้ในฐานะ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาน้อย ท่านสามารถเข้าตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก ขอให้ทุกท่านได้ทำแบบสอบถามหรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าไปตอบได้เลยนะคะ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปค่ะ</p>
<p>นายก อบต. ฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของหมู่บ้าน ตามที่เคยกำหนดไว้แล้วในช่วงระหว่าง วันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่ก็ต้องหยุดการจัดกิจกรรมไปเพราะว่าเกิดการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ช่วงนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัยแล้ว มาตรการต่าง ๆ เริ่มผ่อนคลายลง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ สามารถกระทำได้แต่ต้องมีการป้องกันให้เข้มงวดรัดกุม กำหนดการจัด กิจกรรมจะดำเนินการในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ในเรื่องของรายละเอียด โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินการตามเดิม นะครับ - การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปว่าไม่มีการจัด กิจกรรม นะครับ
<p>ที่ประชุม</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>ประธานสภา ฯ</p>	<p>มีท่านสมาชิกสภา ฯ จะสอบถามหรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนภายในชุมชนหรือหมู่บ้านอีก หรือไม่ ขอเชิญครับ เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ไม่มีเรื่องที่จะเสนอ หรือสอบถาม ผมขอนัดประชุมท่านสมาชิกสภา ฯ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาน้อย แห่งนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันนี้ ขอขอบคุณครับ</p>
<p>เลิกประชุม</p>	<p>เวลา ๑๑.๓๐ น.</p>

ลงชื่อ.. **นายสง่า กิ่งจันทร์...** ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสง่า กิ่งจันทร์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

/ตรวจแล้ว...

ตรวจแล้ว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓

(ลงชื่อ).....**นายภิญโญ ใฝ่ใจดี**.....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายภิญโญ ใฝ่ใจดี)

(ลงชื่อ).....**นายสำราญ ภูมิโคกรักษ์**.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสำราญ ภูมิโคกรักษ์)

(ลงชื่อ).....**นางยุพิน สุตตา**.....กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นางยุพิน สุตตา)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒..... วันที่...๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔.....

ลงชื่อ.....**นายมณฑิร คำเชียง**.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายมณฑิร คำเชียง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย